



สาร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์)

เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการเกิดของพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมยิ่งใหญ่อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นและแก่โลกได้ เพียงแต่ขอให้รู้หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ และนำมาปฏิบัติ

ในโลกปัจจุบันแต่ละประเทศประกาศตนว่าเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนา มีความเจริญทางวัตถุ แข่งขันกันด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงๆ แต่ส่วนมากมักเต็มไปด้วยปัญหาตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคล จนถึงปัญหาสังคมในทุกระดับ คุณภาพของคนที่นิยมวัดกันด้วยระดับการศึกษานั้น น่าสังเกตว่ามีคนการศึกษาดีมากมาย ที่เป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่คนอื่น จึงน่าจะต้องมาทบทวนกันว่าเพราะเหตุใด

สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาคำสอนของพระตถาคตจนถึงแก่ศรัทธาเลื่อมใส และนำหลักธรรมที่ตรัสสอนไว้ไปประพฤติปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นได้ด้วยตนเอง ย่อมประจักษ์ว่าธรรมทั้งหลายนั้นสามารถปฏิบัติและให้ผลได้ตลอดเวลา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งในปัจจุบันคือ ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทำให้ใครก็ได้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารได้อย่างกว้างไกล ไร้พรมแดนในขณะที่มีประโยชน์มากก็มีโทษมาก เช่นมีการโกหก หลอกลวง ล้อลวง มีการใช้คำหยาบคำทอ คำส่อเสียดให้เกิดการแตกแยก ซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นเป็นอันตรายต่อสังคมและโลกอย่างยิ่ง หากเพียงแต่ผู้ใช้มีความรู้ในหลักธรรมสัมมาวาจา และหลักธรรมอื่นอันเกี่ยวข้องแล้ว อาจทำให้มีการระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นไปในทางที่เป็นโทษน้อยลง และเกิดประโยชน์มากขึ้นได้ เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่จะให้ชาวโลกได้ประโยชน์จากพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือ การที่จะต้องทำให้เกิดการเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวาง พร้อมกับส่งเสริมให้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อได้ผลจากการปฏิบัติอันรู้ได้เฉพาะตนนั้น และเชิญชวนให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติด้วย

น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ได้เลือกหัวข้อ “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” เพื่อให้ผู้น้ององค์กรในพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกได้มาร่วมกันคิด และผลักดันคืนให้เกิดการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกด้านทุกมิติ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขของชาวโลก ต่อไป

(นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี